

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 (ระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามนโยบาย	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง
	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑. ด้านการสรรหา (Recruitment) ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ ๑.๒ ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ๑.๒.๑ ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล	/			- อป.บ้านหม้อ ได้ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง	-	งานการเจ้าหน้าที่
๑.๒.๒ ประสงค์ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน	/			- รายงานการสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสงค์ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน	-	งานการเจ้าหน้าที่
๒. ด้านการพัฒนา (Development) มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ ๒.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี	/			- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการฝึกอบรม - ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ตรงกับปัญหาความต้องการฝึกอบรมและตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	-	งานการเจ้าหน้าที่

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
<p>๓. ด้านการรักษาไว้ (Retention) มีแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเผยแพร่เว็บไซต์ อบรม. บ้านหม้อ</p> <p>๓.๒ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการ ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน</p> <p>๓.๓ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้จัดทำการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ</p> <p>๓.๔ ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๕ จัดให้มีการระดมทรัพยากรประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้</p>	/	/		<p>- บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น</p> <p>- อบรม.บ้านหม้อ ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางการเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง ให้บุคลากรรับทราบพร้อมลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ</p> <p>- องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามระยะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบรม. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการทำงาน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการทำงานจากผู้บังคับบัญชา</p>	-	<p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่</p>
	/	/				
	/	/				
	/	/				
	/	/				

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
<p>๓.๖ จัดให้มีการพิจารณาความชอบตามผล การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>- โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต. บ้านหม้อ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยใช้ผลการประเมิน การปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัด</p>	/			<p>อบต.บ้านหม้อ ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและผู้มีคุณธรรม จ้างของ อบต.บ้านหม้อ ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๒. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ๓. ประกาศหลักเกณฑ์ 	-	งานการเจ้าหน้าที่
<p>๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนตำบล</p> <p>มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	/			<p>- ประกาศ อบต.บ้านหม้อ เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ พร้อมลงนาม</p> <p>- จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม</p>	-	งานการเจ้าหน้าที่